

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN

(Tiếp theo trang 1)



Đại diện Bộ Công an trao kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba cho hai tập thể.



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.



Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân.

thể trấn an ninh nhân dân vững chắc, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CSND

hiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân để tiếp tục hoàn thiện mình, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao khả năng chiến đấu, trình độ chuyên

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Chiến công cho 2 tập thể, 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh. 4 tập thể, 7 cá nhân đạt thành tích

Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, cướp tiền tại ngân hàng

Trước vụ việc xảy ra tại Phòng giao dịch (PGD) Thăng Long (xã Thăng Long, huyện Đông Hưng) trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Đông Hưng Bắc Thái Bình, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương thực hiện nghiêm túc các biện pháp tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm cướp tiền tại ngân hàng, bảo đảm an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Văn bản số 7777/NHNN-PHKQ ngày 16/10/2018 và các văn bản có liên quan.

công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp ngân hàng; trang bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ theo quy định; thực hiện việc kết nối nút bảo động khẩn cấp với cơ quan công an nơi gần nhất trên cơ sở tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có của các đơn vị; lắp đặt các camera giám sát bí mật; xây dựng, hoàn thiện kịch bản, diễn tập các phương án phòng, chống cướp ngân hàng; tăng cường phổ biến, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của tội phạm cướp ngân hàng nhằm trang bị kiến thức, tâm lý cho cán bộ, nhân viên ngân hàng, nâng cao khả năng đối phó khi bị cướp tấn công...

thanh niên mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, mặt bịt khẩu trang đeo kính đen vào PGD, sau đó đối tượng đã rút hung khí nghi là súng và 1 con dao ra yêu cầu mọi người và lực lượng bảo vệ trong PGD ngồi im, đồng thời yêu cầu giao dịch viên mở két sắt đưa tiền cho đối tượng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và các thiết bị đã được trang bị, cán bộ và lực lượng bảo vệ PGD Thăng Long đã phối hợp khống chế, bắt gọn đối tượng trước khi đối tượng gây án và bàn giao cho Công an huyện Đông Hưng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Qua nắm bắt tình hình và báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Thái Bình, không có thiệt hại về người và tài sản tại PGD Thăng Long.

Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 23 phút ngày 18/7/2022, tại trụ sở PGD Thăng Long xảy ra vụ việc có 1 nam

VŨ THƯ Kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải

Để ngăn chặn tình trạng xe quá khổ, quá tải trên các tuyến giao thông ở Vũ Thư, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm về kích thước thành thùng, chở quá tải trọng.

Khoảng 10 giờ ngày 4/7, tại tuyến đường tỉnh ĐT.454, đoạn qua địa phận xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, lực lượng CSGT, Công an huyện Vũ Thư tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm về hành vi coi nới thành thùng, chở quá tải trọng. Lái xe Đỗ Minh Nguyên, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) và lái xe Trần Văn Chức, xã Minh Khai (Vũ Thư) điều khiển hai phương tiện vi phạm, bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý. Nhận thức được hành vi coi nới thành thùng xe là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tuy nhiên vì những lý do khác nhau, những lái xe này vẫn cố tình vi phạm nhiều lần. Lái xe Đỗ Minh Nguyên cho biết: Trong thời điểm vừa qua, giá xăng dầu, vật liệu tăng nên coi nới thêm để bảo đảm chi phí vận hành, vận chuyển vật liệu. Lái xe Trần Văn Chức thì cho rằng, mục đích của việc coi nới thành thùng là để chắn rơi vãi ra đường. Tuy nhiên, sau khi bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý, đồng thời có các biện pháp răn đe, tuyên truyền và nhắc nhở mạnh mẽ là những hành vi vi phạm pháp luật, cả 2 lái xe đều đồng thuận, tự nguyện tháo gỡ phần coi nới để trả lại hiện trạng nguyên bản cho thùng xe và khẳng định trong thời gian tới sẽ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không coi nới thành thùng, không chở hàng quá tải trọng để không làm ảnh hưởng đến đường giao thông. Đây chỉ là 2 trong số nhiều lái xe/chủ phương tiện bị lực lượng chức



Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Vũ Thư tuần tra, kiểm soát phương tiện coi nới thành thùng.

năng huyện Vũ Thư lập biên bản, xử lý vi phạm liên quan đến quá tải trọng, coi nới thành thùng xe thời gian qua. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trong 3 tháng từ ngày 20/6 - 20/9/2022, lực lượng CSGT, Công an huyện Vũ Thư tập trung xử lý các lỗi vi phạm liên quan đến tải trọng, coi nới thành thùng... Công an

huyện đã ban hành các kế hoạch, chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra và xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn... tăng cường lực lượng tham gia các tổ công tác kiểm tra để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở quá tải trọng, tự ý cải tạo kích thước thành, thùng. Theo đó, lực lượng CSGT, Công an huyện Vũ Thư đã tăng cường lực lượng, phương tiện,

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG 6 tháng thụ lý 233 vụ việc

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương đã thụ lý 233 vụ việc, giải quyết 164 vụ, đạt 70%, tăng 76 vụ việc so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù số lượng án tăng nhưng chất lượng công tác xét xử tiếp tục được nâng lên, số vụ án bị sửa chiếm tỷ lệ thấp. Trong đó, tổng thụ lý giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại 177 vụ; án hành chính 1 vụ; giải quyết án hình sự 45 vụ 59 bị cáo, trong đó đã giải quyết 36 vụ 48 bị cáo, riêng Công tố về ma túy chiếm 22 vụ. Công tác giải quyết và xét xử các loại án đều đạt và vượt chỉ tiêu của ngành đề ra, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

MINH HƯƠNG THU THỦY

TUỔI TRẺ HUYỆN ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

Nhiệm kỳ qua, các cơ sở đoàn trong toàn huyện đã thực hiện 429 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức đồng loạt 45 chương trình ra quân "Ngày chủ nhật xanh", "Ngày thứ bảy tình nguyện"... với sự tham gia của trên 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tại địa phương. 5 năm qua, các cơ sở đoàn đã trao tặng trên 4.500 suất quà cho các em học sinh, đối tượng chính sách, gần 2.000 suất quà cho các tân binh; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức đoàn cũng đã nhận ủy thác vay vốn của ngân hàng đến nay số dư là 14,4 tỷ đồng cho 356 lượt đoàn viên, thanh niên vay phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện kết nạp được 10.500 đoàn viên mới, có 652 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Đông Hưng khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển", nhiệm kỳ 2022 - 2027, Huyện đoàn Đông Hưng phấn đấu: Đến năm 2027, 100% cán bộ đoàn, 90% đoàn viên được quản triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tổ chức đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hàng năm tư vấn, hướng nghiệp cho 7.000 đoàn viên, thanh niên; Huyện đoàn có ít nhất 3 công trình thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội; mỗi cơ sở đoàn cấp xã có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 19/7

Thế giới: Gần 569 triệu ca mắc Covid-19. Tính đến chiều ngày 19/7, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là gần 569 triệu ca, trong đó hơn 6,38 triệu người đã tử vong. Việt Nam: Có 1.085 ca mắc Covid-19 mới. Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 19/7 của Bộ Y tế cho biết, có 1.085 ca mắc Covid-19 mới, tăng 245 ca so với ngày trước đó. Trong ngày, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là gần 5.300 ca; số bệnh nhân nặng đang điều trị là 41 ca. Trong ngày 18/7, có 371.709 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là gần 240 triệu mũi.

Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 01 bệnh nhân Covid-19 mới.

Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 01 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 4 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 18/7, Thái Bình đã thực hiện tiêm gần 4 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 85,56% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi; 100,17% trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 2 mũi; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vắc-xin là 116.127 trẻ, đạt hơn 56%.



Nhân viên y tế khám sàng lọc trước khi tiêm phòng Covid-19.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885